

# PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẒ VANG, NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỶ CÁCH MẠNG MỚI

TRƯƠNG TẤN SANG\*

*Trong suốt 80 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã luôn nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại: làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á; đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của những tên thực dân, đế quốc đầu sỏ trên thế giới, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và đang thực hiện thành công công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.*

**T**AM mươi năm đấu tranh, hy sinh gian khổ đã làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng và những bài học kinh nghiệm quý báu. Truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu đó là tài sản vô giá cần phải được giữ gìn, kế thừa, phát huy mạnh mẽ để Đảng ta tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong giai đoạn mới. Đặc biệt là những truyền thống và kinh nghiệm sau:

*Thứ nhất*, truyền thống vẻ vang và bài học quý giá đầu tiên là Đảng ta có đường lối cách mạng đúng đắn, xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong suốt chặng đường 80 năm qua, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Đây là yếu tố quan trọng hàng

đầu, có ý nghĩa quyết định để Đảng ta nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng, làm nên những thắng lợi lịch sử của cách mạng Việt Nam 80 năm qua.

Từ cuối thế kỷ XIX, sau khi bị thực dân Pháp xâm lược, nước ta trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân ta sống dưới cảnh "một cổ hai tròng". Với truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, nhiều cuộc khởi nghĩa, nổi dậy, nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta đã nổ ra, từ phong trào Cần Vương, các cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám đến phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, khởi nghĩa Yên Bái. Nhưng tất cả đều thất bại, bị dìm

\* Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương

trong bể máu do không có đường lối đúng đắn. Trong bối cảnh phong trào yêu nước của nhân dân ta bế tắc, khủng hoảng về đường lối, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cách mạng.

Ngay từ khi được thành lập (năm 1930), trong Cương lĩnh đầu tiên của mình, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Với mục tiêu này, Đảng ta đã đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản, phù hợp xu hướng, quy luật phát triển của thời đại ngày nay. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chính vì vậy, Đảng ta đã huy động được sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế để giành thắng lợi. Trên nền tảng mục tiêu cơ bản đó, trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi từng bước, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đó là mục tiêu chống đế quốc, chống phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân trong thời kỳ 1930 - 1945; kháng chiến, kiến quốc để đánh bại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc thời kỳ 1945 - 1954; xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc thời kỳ 1954 - 1975; đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kỳ từ năm 1986 đến nay.

Đề ra đường lối đúng đắn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của nhân dân, đem lại những thắng lợi lịch sử là cơ sở để Đảng ta luôn nắm vững vai trò lãnh đạo cách mạng, không một lực lượng nào có thể giành được. Để có đường lối đúng đắn, Đảng ta đã kiên định những nguyên lý cơ bản, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước trong từng thời kỳ lịch sử. Thực tiễn 80 năm qua cho thấy, khi nào Đảng bám sát tình hình đất nước, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì có đường lối đúng đắn, cách mạng thắng lợi. Ngược lại, khi nào giáo điều, chủ quan, rập khuôn kinh nghiệm, mô hình nước ngoài thì mắc sai lầm, dẫn tới tổn thất cho cách mạng. Như, giai đoạn đầu tiên khi Đảng ta mới thành lập, quan điểm giáo điều, tả khuynh "trí phú địa hào đào tận gốc, tróc tận rễ", đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên trước nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc đã gây khó khăn cho Đảng trong việc tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng. Chỉ đến khi Đảng ta chuyển hướng chiến lược, đặt mục tiêu chống đế quốc, giành độc lập dân tộc lên hàng đầu mới tập hợp được lực lượng đông đảo nhân dân, tạo thành cao trào cách mạng, làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hay, trong thời kỳ sau thắng lợi năm 1975, cả nước hòa bình, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, việc kéo dài xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã làm cho nước ta rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài mà chỉ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam mới khắc phục được.

Ngày nay, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, để giữ vững và nâng cao vai trò

lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để ngày càng làm sáng tỏ hơn đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; không ngừng bổ sung, phát triển hoàn thiện đường lối thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

*Thứ hai*, cùng với đường lối đúng đắn, truyền thống vẻ vang và bài học kinh nghiệm quý giá để Đảng ta nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua là Đảng có một đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, gian khổ, hy sinh tính mạng của mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đảng ta đoàn kết thành một khối thống nhất, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành chính quyền, kẻ thù dùng mọi thủ đoạn dã man, tàn bạo, tù giam cầm, tra tấn đến tử hình, hòng đàn áp nhưng không thể ngăn cản được các chiến sĩ cộng sản, những người chấp nhận vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiếp bước để tuyên truyền giác ngộ, đưa lý tưởng, đường lối của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng cách mạng, quyết giành bằng được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đường lối đúng đắn của Đảng ta đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân và những tấm gương tận tụy quên mình, hy sinh bất khuất của các đảng viên cộng sản, đã thuyết phục, giác ngộ, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân, thổi bùng các cao trào cách mạng, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ, hy sinh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, thống nhất đất nước, đảng viên là những người gương mẫu, đi đầu, nhận về mình những khó khăn, gian khổ, ác liệt, là những người đầu tiên xông lên dưới làn bom đạn của kẻ thù. Sự gương mẫu, tấm gương hy sinh quên mình của các đảng viên cộng sản là nguồn cổ vũ, động viên, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, tạo nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đánh thắng những kẻ thù xâm lược hùng mạnh.

Sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất năng lực, tinh tiên phong, gương mẫu đó được củng cố, nhân lên do Đảng ta được tổ chức chặt chẽ thành một khối thống nhất, đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trên tình thương yêu đồng chí; gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thành các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Ngày nay, trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ta phải đào tạo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất và năng lực, gương mẫu, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Phải ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là những căn bệnh có cơ hội nảy nở, phát sinh trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Cần phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tình đồng chí, gắn bó

mật thiết với nhân dân. Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, để giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng.

*Thứ ba*, trong lịch sử cách mạng 80 năm qua, Đảng ta luôn nắm vững ngọn cờ lãnh đạo còn bởi vì Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, đất nước. Đảng đã tuyên truyền, vận động, giác ngộ, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các tổ chức do Đảng lãnh đạo, hình thành lực lượng to lớn, sức mạnh vô địch của cách mạng. Do đó, không một lực lượng nào có thể tranh giành ảnh hưởng và quyền lãnh đạo cách mạng với Đảng ta.

Trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã thành công khi tập hợp được các tầng lớp nhân dân ta vào các tổ chức công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thanh niên cứu quốc... Trên cơ sở lực lượng nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức, Đảng ta đã tập hợp tất cả những người Việt Nam yêu nước vào Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) để chống thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám, một số tổ chức chính trị phản động như Việt Quốc, Việt Cách, theo chân quân đội Tưởng vào miền Bắc, muốn tranh giành vai trò lãnh đạo với Đảng ta đều đã thất bại bởi không có lực lượng quần chúng, không được nhân dân ủng hộ.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta đã thành công trong việc tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vào Mặt trận Dân tộc thống nhất (dưới các tên gọi khác nhau) do Đảng lãnh đạo để cô lập kẻ thù, tạo thành lực lượng cách mạng hùng hậu, tiến công trên tất cả các mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao, binh vận, ở mọi nơi, vùng núi, đồng bằng, cả những đô thị lớn, nơi có các cơ quan đầu não, sào huyệt của kẻ thù, để giành thắng lợi.

Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, khi cuộc cách mạng khoa học - công nghệ,

toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, thông tin bùng nổ, dân trí, dân chủ xã hội ngày một cao; các thế lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ uy tín của Đảng, chia rẽ dân với Đảng, giành giật quần chúng, Đảng ta càng phải tăng cường công tác vận động, gắn bó mật thiết với nhân dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào trong các tổ chức do Đảng lãnh đạo. Sự thừa nhận của nhân dân, lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng là cơ sở vững chắc để Đảng giữ vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng, bất chấp mọi sự chống phá của kẻ thù.

Ngày nay, sau gần 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với thế và lực mới, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi lớn, đồng thời phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gay gắt. Giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập vào lúc tổ chức đảng các cấp đang tích cực chuẩn bị tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cách tốt nhất, thiết thực và có ý nghĩa nhất để kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là toàn Đảng cũng như mỗi tổ chức đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương cần phải học tập, nghiên cứu để thấm nhuần, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 80 năm qua. Trước hết là chuẩn bị tốt các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội, bảo đảm cho Đại hội thành công, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa. □